

ซื้อรถยนต์มือสองต้องตรวจเช็คให้ดี

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

การที่เราจะเลือกซื้อรถยนต์มือสองสักครั้ง ไม่ใช่ตัดสินใจเพียงแค่คำโฆษณา หรือถูกใจสีของรถยนต์ที่ดูกับโฉลกของเราแล้วจะตัดสินใจซื้อได้เลย สิ่งสำคัญในการซื้อรถยนต์มือสองคือการตรวจสอบสภาพรถยนต์มือสองก่อนซื้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและไม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เราประเมินสภาพของรถยนต์เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อได้ และหากเราเลือกซื้อรถยนต์โดยไม่ตรวจสอบสภาพรถให้ดีเสียก่อนอาจกลายเป็นผลเสียที่ผู้ซื้อทุกคนไม่อยากเจอ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. จึงได้สรุป 3 ข้อเสียที่จะเจอถ้าหากเลือกซื้อรถยนต์มือสองที่สภาพไม่ดีมาใช้งาน ดังนี้

1. การใช้รถยนต์มีปัญหาตลอด ใครๆ ก็ฟังก์ชันการทำงานได้ครบแต่ถ้ารถยนต์ที่ได้มากลับไม่เป็นอย่างที่คาด ไม่ดีอย่างที่คิด ซื้อมาไม่นานเริ่มมีปัญหาตั้งแต่เรื่องจุกจิก อยู่ดี ๆ ก็ฟังก์ชันไม่สามารถใช้งานได้และอาจลุกลามไปจนถึงปัญหาใหญ่ เช่นรถยนต์อาจเสียกลางทาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อรถยนต์ทุกคนไม่อยากเจอ

2. เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมไม่รู้จัก ดังประโยคที่เคยได้ยินกันคุ้นหูว่า “เบรกสะบัด คลัทช์เสีย เกียร์หลุด” ไม่ว่าจะอาการหรือปัญหาใดที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมที่ไม่รู้จักจบสิ้น ซึ่งบางจุดอาจเข้าใจได้ว่าต้องเปลี่ยนต้องซ่อมตามอายุตามอายุของรถ แต่บางจุดที่ต้องซ่อมก็อาจทำให้เกิดคำถามขึ้นมาได้ว่า “ทำไมในเมื่อตอนเลือกซื้อรถยนต์ไม่ตรวจสอบสภาพให้ดีเสียก่อน”

3. อันตรายในการขับขี่ที่ไม่อาจคาดเดาได้ การซื้อรถยนต์มือสองหากดูแค่ตาเปล่า หรือเอาแค่ที่ขอบนั้น อาจไม่การันตีว่ารถยนต์นี้สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน หากไม่เช็คดูในเชิงลึกถึงรายละเอียดของการทำงานต่าง ๆ ในตัวรถยนต์อาจทำให้การขับขี่มีความเสี่ยงมากขึ้นได้

จะเห็นได้ว่าการตรวจเช็คสภาพรถยนต์มือสองก่อนซื้อนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งหากเรามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์อยู่แล้วยิ่งทำให้สามารถประเมินสภาพรถง่ายขึ้น แต่ในกรณีที่ไม่มีความรู้เรื่องรถยนต์ สคบ. ได้ออกประกาศเรื่องให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งผู้ประกอบการขายรถยนต์มือสองต้องแสดงฉลากที่บอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจน โดยมีสาระสำคัญ เช่น ประเภทรถ ยี่ห้อ สี ยี่ห้อเครื่องยนต์ ชนิดเชื้อเพลิง เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจในการซื้อได้ และต้องเป็น ภาษาไทยหรือภาษาไทยกำกับกับภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นแล้ว ยังจะต้องระบุ ข้อมูลการประสพภัย เช่น ถูกชน ถูกน้ำท่วม (ถ้ามี) หรือกรณีที่ถูกน้ำท่วมให้ระบุระดับของน้ำที่ท่วมตัวรถยนต์ เช่น ระดับพื้นรถยนต์ ระดับเบาะรถยนต์ ระดับเรือนไมล์แผงนมหน้าปัด ท่วมทั้งคัน เป็นต้น ต่อจากนี้ ถ้าจะซื้อรถยนต์มือสองสักครั้ง ให้โปรดสังเกตฉลากที่ สคบ. กำหนดไว้ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวผู้บริโภคเอง
